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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ครั้งท่ี 16/59-60 (ปีท่ี 32) 
เมื่อวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559    

ประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ตึกนครินทร์ (เก่า) โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
.......................................................................... 

 
ผู้มาประชุม     1. อน.ร.ต.พิชัย  ชูสุวรรณ    ประธาน 
     2. อน.นพ.วิเชียร  วิชานศวกุล 
     3. อน.อาสา  ศาลิคุปต 
     4. อผภ.ยุทธกิจ  มานะจิตต ์ 
     5. อน.สุเมธ  รัตนมุกดา  
     6. อน.พรไชย  ศรีไสย 
     7. อน.ประกฤษฎิ์  ทองอ้ิว 
     8. อน.ชัยยันต์  บุญเทียม 
     9. อน.สันติศักดิ์  มิ่งขวัญ  
     10. นยล.ดร.พริ้มแพรว  บุญถนอม 
     11. รทร.ประไพ  มีเสน 
     12. รทร.เทพกัลยา  เหมทานนท์ 
     13. รทร.ร.ต.รัตน์  เกลี้ยงแก้ว      
ผู้เข้าร่วมประชุม    1. ร.ต.สมปอง  ค าแก้ว    สมาชิกมุ่งหวัง  
     2. อน.ยุพา  หนูเกื้อ    สโมสรโรตารีสิชล-นครศร ี
     3. รทร.ประสิทธิ์  หนูเกื้อ    สโมสรโรตารีสิชล-นครศร ี
เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม    อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 
วาระการประชุม 
  

วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 
 1.1 ขอบคุณ อน.นพ.วิเชียร วิชานศวกุล กรุณาให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล
นครินทร์ ส าหรับการประชุมสัญจรของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชในวันนี้ ซึ่งห้องประชุม ณ ที่ตั้งปกติ ร้านอาหารคันท
รีโฮม จะเปิดบริการได้ตามปกติต้ังแต่ 13 พ.ย. 59 เป็นต้นไป 
 1.2 เมื่อ 31 ต.ค. 59 ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้แทนสโมสรโรตารีศรี
ธรรมาโศกราช คือ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ, อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว, อน.ชวนณภัค ศิริณภัค, รทร.ประไพ มีเสน, รทร.ร.ต.รัตน์ 
เกลี้ยงแก้ว, โรตารีแอนน์ราตรี ชูสุวรรณ, ร.ต.สมปอง ค าแก้ว (สมาชิกมุ่งหวัง) จัดท าอาหารกล่อง จ านวน 1,000 กล่อง เพื่อ 
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แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมแปรอักษร เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมือง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วม
กิจกรรมในคร้ังนี้ และได้รับบุญกุศลร่วมกัน 
  

วาระที่ 2 สนเทศโรตารี 
 เร่ือง การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญของโรตารีในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร 
โดย รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ สรุปสาระส าคัญดังนี ้ 

 2.1 ก่อนการสนเทศ อน.ประกฤษฏิ์ ทองอ้ิว ฐานะหัวหน้าทีมส่งผู้เข้าประกวดสนเทศโรตารีกล่าวแนะน า
ทั่วไป การประกวดคร้ังนี้ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับผู้เข้าประกวดมีจ านวน 6 คน 
กรรมการให้คะแนนต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหา 3 คน ด้านศิลปการน าเสนอ 3  คน  ด้านลีลา 3 คน รวมถึงกรรมการกองประกวด
ด้วย ขอให้ผู้สนเทศตั้งใจเพราะมั่นใจว่าท่านได้เตรียมตัวมาอย่างดี   

 2.2 เน้ือหาการสนเทศโรตารีของ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ผู้เข้าประกวด ดังนี ้
  - ตอนที่ 1 ผู้สนเทศแนะน าตัว  
 - ตอนที่ 2 ค าว่า Service Above Self การบริหารผู้อ่ืนเหนือตน หรือการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนใดๆ, การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเร่ิมจากจุดเล็กๆ จากเพื่อนเพียง 4 คน ที่มารวมตัวสร้างกลุ่มวิชาชีพเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไม่มีข้อจ ากัด, ในนามขององค์กร ผู้บ าเพ็ญประโยชนท์ี่มีอายุยาวนานถึง 112 ปี นั่นคือตราโรตา
รีที่มีฟันเฟือง 24 ซี่ หมายถึงสัญลักษณ์แห่งการบริการผู้อ่ืนตลอด 24 ชั่วโมง มีแกน 6 แกน หมายถึงรวมกัน 6 ทวีป ตรงกลางมี
สลัก นั่นคือบทบาทของผู้น า ซึ่งเป็นการประสานการท างานร่วมกันทั่วโลก 
   - ตอนที่ 3 ในปีพุทธศักราช 2498 วาระที่โรตารีในประเทศไทยครบรอบ 25 ปี องค์พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  (ปะ ระ มิน มะ หา) ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรตารีในประเทศไทย พระองค์ทรงเห็นถึงการบริการต่อผู้อ่ืน
และบ าเพ็ญประโยชน์เหนือตนเองของชาวโรแทเรียน 

 - ตอนที่ 4 โอกาสที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช รู้สึกได้รับเกียรติและ
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์, ท างานเพื่อชุมชน, เรียนรู้การท างานร่วมกัน เช่น โครงการ
น้ าสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชนซึ่งสโมสรโรตารีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชุมชน นั่นคือความประทับใจฃ และได้มี
ก าลังใจอีกด้วย  
  

วาระที่ 3 เลขาแจ้งข่าว 
 การประชุมระหว่างเมืองคร้ังที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท   
อ.เมือง จ.กระบี่ มีสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช จะเดินทางไปร่วมประชุม  (ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว) จ านวน 11 
ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์ 
  2. อน.ชัยยันต์ บุญเทียม 
  3. รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ 
  4. อน.ประกฤษฏิ์ ทองอ้ิว 

5 



   
5. นยล.ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม 

  6. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ 
  7. อน.พรไชย ศรีไสย 
  8. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์  
  9. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว 
  10. อน.อาสา ศาลิคุปต 
  11. ผชภ.เอกพจน์ ทิพย์มงคล 
 
  วาระที่ 4 อ่ืนๆ 
 4.1 ท่านสมาชิกในที่ประชุมพร้อมกับทีมงานผู้ส่งเข้าประกวดการสนเทศโรตารี น าเสนอแก่  รทร.เทพกัลยา 
เหมทานนท์ ผู้เข้าประกวดการสนเทศโรตารีเร่ืองการบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญของโรตารี 
ในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร ดังนี ้
 4.1.1 อน.นพ.วิเชียร วิชานศวกุล ในแง่ทฤษฎี หัวเร่ืองกับเนื้อหายังพูดไม่ตรงประเด็น สัญลักษณ์โรตารี 
คืออะไร เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์มากไป ขอให้ใช้หลักการ "AIDA" ดังนี้  
 A = Attention ความสนใจ (ดึงดูดให้เขาสนใจ เร้าอารมณ์ เรียกความสนใจจากผู้ชมให้มาสนใจคุณผู้พูด)                 
 I = Interest  ความเอาใจใส่ (ดึงดูดให้เขามีความสนใจแล้วจึงชักน าให้เขามีส่วนร่วม ใจจดใจจ่ออยู่ที่เราพูด) 
 D = Desire ความปรารถนา (ใจจดจ่ออยู่ที่เราก าลังพูดอยู่แล้วให้เขาเกิดความปรารถนาในสิ่งที่เราพูดเสนออยู่) 
 A = Action  การลงมือท า (บอกเหตุผลให้คนฟังได้เข้าใจถึงสิ่งที่เขาต้องสนใจในสิ่งที่เราพูดเสนออยู่) นอกจากนั้นผู้
สนเทศยังใช้ค าอ้างอิงที่คลาดเคลื่อนอยู่ เช่น ค าปณิธานของพระราชบิดาที่ด ารัสไว้ว่า  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มิใช่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สนเทศอย่าเกร็งมากเพราะท่านจะสะดุด ท าอะไรอย่า
หวัง เราจะท าได้ดี ต้องขัดเกลาให้ดีกว่าเดิม เน้ือหาต้องชัดเจน 
 4.1.2 อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว  อย่างที่หมอวิเชียรกล่าว ขอให้เน้นจับจ้องไปยังคนฟัง จังหวะต่างๆ ของ
ค าพูดต้องเหมาะสม ให้ทบทวนการใช้พระนามที่ถูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช” ที่ถูกต้องใช้ว่าอย่างไร 
 4.1.3 อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ขอเป็นก าลังใจ ให้มีความตั้งใจ มี Action มากกว่านี้   
 4.1.4 อน.สุเมธ รัตนมุกดา อย่างที่เคยบอกเมื่อคร้ังที่ผ่านมา ขอให้พูดเหมือนร้องเพลงตามตัวโน้ต มีเสียง
สูงต่ าตามจังหวะของเน้ือหา และการใช้มือประกอบก็ถือว่ามีความส าคัญมากด้วย 
 4.1.5 อน.อาสา ศาลิคุปต ทางส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่ข้อมูลการอ่านพระนามตามพระ
สุพรรณบัฏของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากมีผู้คนสงสัย เป็นจ านวนมาก โดยในหนังสื อ
ดังกล่าวระบุว่า คณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์แห่งส านัก   ราชบัณฑิตยสภา ได้ประชุมกัน พบว่า การอ่าน
พระนามแตกต่างกัน ระหว่าง ปอ-ระ-มิน-ทระ, ปะ-ระ-มิน-ทระ, ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ จะส่งลิงก์ไปให้ท่านกรรมการและผู้เข้า
ประกวดสนเทศทางไลน์ในการใช้ค าที่ถูกต้อง 
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 4.1.6 อน.ชัยยันต์ บุญเทียม ต้องปรับปรุงการใช้ค าพูดระดับเสียงสูงต่ า เนื้อหากว้างไปยังต้องรวบสรุปให้
เข้าใจได้ง่ายกว่านี้ เราได้อะไรหมายถึงอะไรบ้าง เช่น ได้เพื่อนได้ความสุข ประโยชน์เหนือตนที่จะน าไปสู่ภายนอกคือ
อะไรบ้าง 
 4.1.7 นยล.ดร.พร้ิมแพรว บุญถนอม  ขอให้เอาตามหลักของการเรียงความ เนื้อเร่ืองพยายามยกมาให้
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การหยอดโปลิโอสามรถท าให้เด็กหายเจ็บป่วย ซึ่งสามารถยกมาได้ ตอนสรุป เราจะท าอย่างไร เราภูมิใจ
อะไรบ้าง ผู้ให้ได้อะไรบ้าง วันนี้ก็มีประโยชน์มากๆ เน้ือหาค่อนข้างดี 
 4.2 การร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, แนะน าองค์กร, แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสร
โรตารีศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์  ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสรโรตา
รีศรีธรรมาโศกราช กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในคร้ังนี้ (อย่างน้อยต้องมี นย./เลขา), ท่านชื่อ  ศ.ดร.สมบัติ ธ ารง
ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เราไปแสดงความยินดีในโอกาสท่านเข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนใหม่ แจ้งรายชื่อสมาชิกที่จะไปร่วมแสดงความยินดีฯ ผ่านในที่ประชุมจ านวน 11 คน  คือ  
   1.นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์ (นย.สโมสร) 
   2. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว (เลขา) 
   3. อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ 
   4. อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ 
   5. อน.อาสา ศาลิคุปต 
   6. อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว 
   7. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ 
   8. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์  
   9. ร.ต.สมปอง ค าแก้ว (สมาชิกมุ่งหวัง) 
   10. อน.ชวนณภัค  ศิริณภัค 
   11. แอนน์ จิตสถา  ศิริณภัค (แต่งกายชุดสูทธรรมดา รถออกเวลา 11.00 น.) 
 4.3 สมาชิกจ านวน 11 คน มีก าหนดออกเดินไปประชุมในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เพื่อการประชุม
ระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่  โดย อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ให้การ
สนับสนุนรถยนต์โดยสารเล็ก (รถตู้) จ านวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ ซึ่งรถจะจอดรับสมาชิกที่หน้าร้านแมคโดนัลด์  
(ถ.พัฒนาการคูขวาง) และพร้อมออกเวลา 05.30 น. 
 4.4 อน.พรไชย ศรีไสย แจ้งว่า การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนใน จ.นครศรีธรรมราช จากรายได้จัด
กิจกรรมคอนเสิร์ตในคร้ังที่ผ่านมา จะก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติอีกคร้ังในการประชุมบอร์ด วันพุธที่ 9 พ.ย. 59 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมเอ็มดีแกรนด ์ 
 4.4 รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี แจ้งว่าจะเตรียมเชิญสมาชิกร่วมเป็นเกียรติในพิธี
มอบหนังสือแก่โรงเรียน ตาม “โครงการรักการอ่าน” ซึ่งทางภาค 3330 ได้แจ้งการดาวน์โหลดแบบป้ายไวนิลโครงการให้
ทราบแล้ว ส าหรับโรงเรียนที่สโมสรเราจะไปมอบหนังสือให้นั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
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ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม 

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมการประชุมปกติประจ าสัปดาห์ในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร  
ปิดประชุมเวลา 20.30 น.  
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

25 13 52 % 3 
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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ครั้งท่ี 17/59-60 (ปีท่ี 32) 
เมื่อวันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559    

ประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มดีแกรนด์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
...................................................... 

 
ผู้มาประชุม     1. นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์   ประธาน 
     2. อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ 
     3. อน.อาสา ศาลิคุปต  
     4. อน.พรไชย ศรีไสย 
     5. อน.จ าเริญ กลับวงศา 
     6. อน.ชวนณภัค ศิริณภัค 
     7. อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว 
     8. อน.ชัยยันต์ บุญเทียม 
     9. อน.ผดุง บุญรักษ์ 
     10. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ  
     11. รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์  
     12. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ 
     13. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว      
ผู้เข้าร่วมประชุม    1. อน.ศิริชัย กิจจารึก        สโมสรโรตารีพระประแดง  
     2. อน.ใจภิรมย์ วชิระโภคา       สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ 
     3. อน.เจริญ สีคง    สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช 
     4. โรตารีแอน์จารุวรรณ วชิระโภคา      (ครอบครัว อน.ใจภิรมย์ วชิระโภคา) 
     5. โรตารีแอน์จิตสถา ศิริณภัค            (ครอบครัว อน.ชวนณภัค ศิริณภัค) 
     6. ร.ต.สมปอง ค าแก้ว        (สมาชิกมุ่งหวัง)  
     7. นายนรินทร์ ศิริณภัค        (ครอบครัว อน.ชวนณภัค ศิริณภัค) 
เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม    เคาะฆ้อง  ร้องเพลงชาติไทย,  เชิญ อน.อาสา ศาลิคุปต ท าหน้าที่ปฏิคม 
 
วาระการประชุม 
  

วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 
 การประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 59 ณ โรงแรมมารีไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ มีสมาชิกในสโมสรโร
ตารีศรีธรรมาโศกราช เดินทางเข้าร่วมประชุมจ านวน 14 ท่าน, ในช่วงบ่ายของการประชุมได้มีการประกวดการสนเทศโรตารี  
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ซึ่ง รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ผู้เข้าประกวดจากสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ด้วยคะแนนอันดับ 
1 เพื่อรอชิงชนะเลิศในคราวต่อไป  จะเชิญวิทยากรจากภายนอก นย.ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์  จ.
สมุทรปราการ มาบรรยายพิเศษเร่ืองชุมชนโรตารี (Rotary Community Corps) หรือ ชุมชน RCC ในวันพุธที่ 23 พ.ย. 59 จึงขอ
เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายในคร้ังนี้โดยพร้อมพร้อมเพรียงกัน  
  

วาระที่ 2 สนเทศโรตารี 
 เร่ือง “มูลนิธิโรตารี” โดย รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ สรุปสาระส าคัญดังนี้  
  2.1 ในฐานะประธานมูลนิธิโรตารีของสโมสรแห่งนี้ได้มีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานให้
บรรลุเป้าหมายโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาคและของสโมสรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ มีความ
ชัดเจน, ส าหรับเป้าหมายของมูลนิธิสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ในปีบริหาร 2016-2017 เราก าหนดไว้ 6 ประเด็น คือ 
       2.1.1 รณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมอบรม “มูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรมสโมสร” อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่ง
เป้าหมายปีนี้ได้มีการจัดส่งสมาชิกไปอบรมแล้วเมื่อ 20 ส.ค. 59 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี 
       2.1.2 จัดให้มี “การสนเทศหรือให้ความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิโรตารี 10 คร้ัง/ป”ี ซึ่งเป้าหมาย ข้อนี้ได้ด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองในวันพุธของการประชุมประจ าสัปดาห์ 
       2.1.3 จัดท าโครงการ “น้ าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในแต่ละปีบริหาร 
โดยมีประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ ซึ่งตอนนี้โครงการได้ส าเร็จระดับหนึ่งแล้ว และรอการอนุมัติ
จากภาค ๓๓๓๐ เพื่อให้มีการติดต้ังต่อไป 
       2.1.4 รณรงค์ให้สมาชิกของสโมสรทุกคนบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรตารีโดยมีเป้าหมายการบริจาค 1,000 
เหรียญ ประมาณ 2 ท่าน, 100 เหรียญ ประมาณ 20 ท่าน (ร้อยละ 80 ของสมาชิก)  
       2.1.5 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สมาชิกที่ร่วมบริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารี (ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ร่วมกันบริจาคอยู่ในขณะนี้) 
       2.1.6 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการครบรอบ 100 ปี ของมูลนิธิโรตารี   ที่ทางสโมสรได้มี
ส่วนร่วมด าเนินการ โดยโครงการจะเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบหนังสือแก่โรงเรียนหลังจากท่านนายกสโมสรเดินทางไปรับมอบ
หนังสือจากภาค 3330 (ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 59)  
  2.2 การร่วมรณรงค์การบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีของสมาชิกในสโมสรท่านละ 100 เหรียญ เพื่อร่วมรับธง
เฉลิมฉลอง 100 ปี มูลนิธิโรตารีนั้นกเ็พื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งการร่วมมือกันในองค์กร 
  

วาระที่ 3 เลขาแจ้งข่าว 
 สรุปสาระส าคัญจากการไปประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 59 ณ โรงแรมมารีไทม์ อ.เมือง  
จ.กระบี่ ดังนี้ หลักของการท าให้สโมสรเข้มแข็ง มี 5 ข้อ คือ มิตรภาพ, คุณภาพ, ความหลากหลาย, เป้าหมาย, ผู้น า  องค์กรโร
ตารีคือองค์กรแห่งความดีงาม มีหน่วยเล็กที่สุดคือหน่วยระดับสโมสร ซึ่งระดับสโมสร จะต้องท างานแบบมีหลัก
ประชาธิปไตย, เสมอภาค, กฎข้อบังคับ, อิงหลักการ, มีส่วนร่วม, มติตามเสียงส่วนใหญ่, การให้เกียรติซึ่งกันและกันตาม
ต าแหน่ง การประชุมประจ าสัปดาห์ของสโมสรสามารถลดให้เหลือสัปดาห์ละ 2 คร้ังก็ได้ สิ่งแรกที่ต้องท าคือ ตกลงใจกัน
ก่อน ผ่านมติการลงคะแนน แล้วแก้ไขข้อบังคับ แล้วส่งรายงานให้ภาค 3330 ทราบ และเน้นย้ าว่า “มีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้อง 
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หวังผล” สโมสรจะแข็งแรงต้องมีการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ มีกิจกรรมในองค์กร บุคลิกดี สร้างความถูกต้อง 
แสดงออกต่อชุมชนโดยใช้สัญลักษณ์โรตารี คุณพัชรกุล 08-1893-8611 ทีมงานภาค 3330 แจ้ง นายกรับเลือก/เลขารับเลือก 
ของปีบริหาร 2560-2561 เข้าประชุมเตรียมพร้อม หรือประชุม Pre - Pets ในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.๕๙ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่   
 

วาระที่ 4 อ่ืนๆ  
  4.1 อน.ใจภิรมย์ วชิระโภคา สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์  ขอขอบคุณในมิตรภาพของสโมสรโรตารีศรีธรร
มาโศกราช ที่กรุณาให้เกียรติและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
  4.2 อน.ศิริชัย กิจจารึก สโมสรโรตารีพระประแดง ขอขอบคุณและชื่นชมสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีธรรมา
โศกราช ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รู้สึกเป็นเกียรติ และมีท่านสมาชิกมาร่วมประชุมจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่ามี
ความพร้อมเพรียง สามัคคีรักใคร่กลมเกลียว สโมสรแห่งนี้มีท่านอดีตผู้ว่าการภาคถือว่าเป็นแม่เหล็กหรือไอด้อนที่ดีของ
สมาชิกในสโมสรทุกคน เปรียบเสมือนท่านมีเพชรอยู่ในมือแล้วขัดถูให้มีมันวาว บรรยากาศในสโมสรแห่งนี้ดูดีมาก โรแท
เรียนใหม่และเก่ามีมิตรภาพดี 
  4.3 นายนรินทร์ ศิริณภัค ครอบครัว อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ได้มีโอกาสไปสอบคัดเลือกในโครงการเยาวชน
แลกเปลี่ยน ภาค 3330 โรตารีสากล ที่ จ.นครปฐม เมื่อ 5-6 พ.ย. 59 ข้อสอบมีหลายอย่าง เช่น ปรับอีคิว และอ่ืนๆ ที่เราจะต้อง
ให้ความส าคัญกับคุณธรรมจริยธรรม สัญญาว่าจะคว้าโอกาสการเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนในปีที่จะถึงนี้ให้จงได้ 
  4.4 อน.เจริญ สีคง สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี ชมเชยน้องนรินทร์พูดเก่ง ขอชมเชย รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ที่ได้รับชัยชนะในการประกวดการสนเทศโรตารีได้
คะแนนอันดับ 1 ในรอบคัดเลือก และขอให้ได้รับชัยชนะในรอบชิงในโอกาสต่อไป ขอชื่นชมสมาชิกทุกท่านในสโมสรแห่ง
นี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยน าพาองค์กรของท่านไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้ง 
  4.5 อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว ขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติจากต่างสโมสรด้วยความยินดียิ่ง การเข้าประกวด
การสนเทศโรตารีของ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 59 ในโอกาสการประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ที่      
จ.กระบี่ ที่ผ่านมานั้น เป็นที่น่ายินดีมาก การท างานในทีมงานของเราบรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้เข้ารอบการประกวดได้พูดใน
หัวข้อเร่ืองการบริการเหนือตน น่าสนใจมากกว่าหัวข้ออ่ืนๆ หัวข้อดังกล่าวนี้แสดงถึงความรู้สึก ความคิด ของผู้เข้าสนเทศเอง 
ด้านบุคลิก ท่าทาง และการน าเสนอ ถือว่าได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ในวันที่ 21 ม.ค. 60 ที่ จ.กาญจนบุรี จะมีการ
ประกวดการสนเทศโรตารีรอบคัดเลือกในการประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 2 จึงอยากให้ผู้เข้ารอบได้ไปร่วมสังเกตการณ์ และ
หาประสบการณ์เพิ่มเติม 
  4.6 ผชภ.เอกพจน์ ทิพย์มงคล  ขอบคุณที่ท่านนายกสโมสรได้ไปเยี่ยมถึงส านักงานและให้ก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งการประกอบการในด้านการขายรถมอเตอร์ไซค์นั้นกระผมได้ขยายสาขาไปยังหลายๆ อ าเภอในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และล่าสุดได้ขยายสาขาไปตั้งที่อ าเภอลานสกา   
  4.7 ร.ต.สมปอง ค าแก้ว สมาชิกมุ่งหวัง มีความสนใจในการท างานโดยไม่หวังผลตอบแทนขององค์กรโรตารี
มาบ้างพอสมควร เห็นว่าดี มีประโยชน์และมีความสุขกับการท างานเพื่อส่วนรวม น่าสนใจมาก 
  4.8 อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์  ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนสโมสรของ
เราในวันนี้, ชื่นชม ร.ต.สมปอง ค าแก้ว สมาชิกมุ่งหวัง ที่ตั้งใจและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสโมสรแห่งนี้ ซึ่ง 
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ท่านได้มีประสบการณ์มามากมายจากที่เคยเป็นพิธีกรต่างๆ, ชื่นชม รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ผู้เข้าประกวดการ  สนเทศโร
ตารี จนผ่านเข้ารอบการคัดเลือกด้วยคะแนนอันดับ 1, ชื่นชมสมาชิกในสโมสรทุกคนที่ร่วมเป็นก าลังใจและให้ค าแนะน าแก่ผู้
เข้ารอบการคัดเลือก และขอบคุณท่านสมาชิกทุกคน รวม 14 คนทั้งผมด้วย ที่ไปร่วมประชุมระหว่างเมืองคร้ังที่ 1 ที่ จ.กระบี่ 
เมื่อ 5 พ.ย. 59, และขอขอบคุณ รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ ที่ให้การสนับสนุนห้องประชุมในการประชุมสัญจรในวันนี้ และ
สนับสนุนที่พักให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนสโมสรของเราด้วย   
 

ประธานกล่าวสรุปและกล่าวปิดประชุม 
 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดนาวง ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ ปี, ขอขอบคุณสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม
ปกติประจ าสัปดาห์ในวันนี้   
ปิดประชุมเวลา 20.30 น.  

 
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

25 13 52 % 7 
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